

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Kính thưa các đồng chí và quý vị cử tri!

Tôi là **PHAN VIỆT LƯỢNG**, sinh năm 1967, đã trải qua 30 năm công tác tại 12 cơ quan, đơn vị, trong đó có 17 năm ở quê nhà Hà Tĩnh và 13 năm ở Hà Nội. Chức vụ hiện nay là Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Cách đây tròn 5 năm, trong cuộc bầu cử ngày 22/5/2016, tôi rất vui mừng và biết ơn cử tri đơn vị bầu cử số 2 (2 thị xã: Đồng Xoài, Phước Long và 3 huyện: Bù Đăng, Phú Riềng, Đồng Phú) đã bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XIV.

5 năm qua, tôi luôn phấn đấu thực hiện lời hứa với cử tri, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nắm bắt, phản ánh thực tế đời sống xã hội, nguyện vọng của nhân dân đến với Quốc hội. Tôi đã cùng tập thể Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội hoàn thành trách nhiệm thẩm tra, giám sát, kiến nghị các vấn đề về thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Tôi cũng đã tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, có nhiều chất vấn, kiến nghị các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của cử tri, của nhân dân. Bên cạnh đó, trong khả năng có thể, tôi đã nhiệt tình tham gia các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vận động và tổ chức các hoạt động từ thiện, giúp đỡ các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tuy vậy, tôi tự nhận thấy kết quả công tác vẫn còn một số hạn chế, có mặt chưa được như mong muốn.

Kính thưa các đồng chí và quý vị cử tri!

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước ta. Làm đại biểu Quốc hội là vinh dự lớn nhưng trách nhiệm rất nặng nề. Vì vậy, đại biểu Quốc hội phải có trình độ, bản lĩnh, trách nhiệm, phải tận tâm, thực sự là đại biểu cho ý chí và nguyện vọng của cử tri, nhân dân cả nước, nhất là nơi ứng cử.

Vinh dự được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử làm đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương; được các cấp, các ngành của tỉnh Bình Phước chấp thuận về ứng cử trên địa bàn, nếu được sự tín nhiệm của cử tri bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu nhân dân theo quy định pháp luật; tham gia đầy đủ, tích cực đóng góp ý kiến vào các hoạt động của Quốc hội, hoạt động của Ủy ban Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội mà mình là thành viên.

Trong công tác lập pháp, trước nguyện vọng của cử tri và đòi hỏi của thực tiễn, tôi sẽ dành thời gian nghiên cứu, tham gia góp phần xây dựng các chính sách, pháp luật cấp thiết nhưng còn thiếu, chưa phù hợp với yêu cầu quản lý trên một số lĩnh vực, như về bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; hoàn thiện bộ máy nhà nước; phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, nông nghiệp, nông thôn; quản lý, sử dụng các nguồn lực đầu tư; giải quyết việc làm, cải thiện đời sống của

nhân dân, nhất là người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới.

Trong hoạt động giám sát, tôi sẽ tập trung đề xuất lựa chọn các nội dung cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; phản ánh, chất vấn những vấn đề bức xúc, cử tri và nhân dân quan tâm, nhất là các vấn đề về cải cách thủ tục hành chính; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; quản lý ngân sách, tài nguyên, môi trường, xây dựng; đổi mới giáo dục phổ thông; công tác dạy nghề, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chăm sóc, giáo dục thanh thiếu nhi; phòng, chống tội phạm, các hành vi phạm vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin, sự ủng hộ của cử tri, của nhân dân, tôi sẽ tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; thực sự trách nhiệm, công tâm trong việc đại diện nhân dân tham gia quyết định các vấn đề về tổ chức bộ máy, nhân sự, ngân sách, công trình, dự án quan trọng... thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Đồng thời, thực hiện tốt việc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đôn đốc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri, của nhân dân.

Qua 5 năm làm đại biểu Quốc hội của một tỉnh biên giới có nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, và có điểm xuất phát thấp, giờ đây tôi rất vui mừng và tự hào trước sự đổi mới đi lên mạnh mẽ của tỉnh Bình Phước. Kết quả đạt được của tỉnh trong thời gian vừa qua là tiền đề quan trọng để Bình Phước phát triển đột phá trong thời gian tới. Tuy nhiên, điều tôi trăn trở và mong muốn nhất là các ngành, các cấp, các địa phương trong tỉnh sẽ quan tâm, có giải pháp hiệu quả hơn nữa trong công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân trên địa bàn.

Được giới thiệu ứng cử ở Bình Phước, tôi sẽ tích cực, nhiệt tình cùng Đoàn đại biểu Quốc hội kịp thời phản ánh, kiến nghị về tình hình và yêu cầu của tỉnh với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và tăng cường các hoạt động tri ân, thiện nguyện.

Một nhiệm kỳ vừa qua làm đại biểu Quốc hội với bao lần tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tham dự các cuộc làm việc, các hoạt động tri ân, thiện nguyện,... tôi càng hiểu, yêu quý, gắn bó với con người và mảnh đất Bình Phước nghĩa tình, anh hùng.

Nhân dịp này, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ quý báu của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, của các cô, bác, các anh, chị cử tri trong tỉnh, đặc biệt ở đơn vị bầu cử số 2. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của các đồng chí, của các cô, bác, các anh, chị cử tri.

Xin kính chúc các đồng chí, các cô, bác, các anh, chị cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!